



ถึงคุณจอยที่ไต้หวัน

ดิฉันชื่อ ปลา (นามสมมติ) ติดตามมาคุณถาม Vrthai แล้วก็เขียนมา. ดิฉันคุณหลายฉบับแต่ไม่กล้าส่ง จะคุยทาง E-Mail ปลาที่ใช้คอมไม่เป็น จะติดต่อหลายๆ ครั้งก็ไม่กล้าสักที ตลอดเวลา 5 เดือนที่ผ่านมา ปลาเดินเข้าออกตึกทำงานของคุณจอยแต่ไม่กล้าเข้าไปสักครั้ง จนวันนี้ก็เพราะความกลัวอีกที่ทำให้ปลาต้องกล้าเขียนมาหาคุณจอย

เมื่อปี 1992 ปลาได้พบสามีคนไทย เราแต่งงานแล้วก็หนีความวุ่นวายมา Sydney ในฐานะนักท่องเที่ยว เพราะสามีมีเพื่อนอยู่ที่ เพื่อนชวนสามีกับปลาให้อยู่ต่อแล้วจะหาฝรั่งจดทะเบียนแต่งงานให้ แต่ปลาโชคไม่ดีที่พบแต่ฝรั่งที่ไม่ดี จึงตัดสินใจไม่ส่งเรื่องเข้าไปขอวีซ่า จนปี 1993 ปลาคลอดลูกชายที่นั่น ฝรั่งคนนั้นยังถามว่าจะทำเรื่องต่อหรือเปล่า ณ ตอนนั้นเขาเรียกเงินตลอดเวลา ปลาเลยพาลูกหนีไปหาที่ใหม่ ไม่ได้ทำเรื่องอีก จนปี 1996 ดิฉันกลับเมืองไทย ตลอดเวลา 5-6 ปีที่อยู่เมืองไทย สามีเริ่มติดการพนัน ยากๆ อย่าน แล้วเริ่มทำร้ายร่างกายปลาและลูก ปลาคิดจะหนีหลายครั้ง แต่ไม่มีโอกาส จนบริษัทอเมริกันที่ปลาทำงานส่งปลามางานที่ Perth 5 วัน แสดงว่าปลามีโอกาสที่จะเข้ามา Sydney ได้อีก จนปี 2000 สามีเริ่มมีอาการโรคจิตมากขึ้นๆ จนจำได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ปลาไม่ได้คิดอะไรสักอย่าง คิดแต่ว่าหนีให้ไกลที่สุด จนปี 2002 ปลาพาลูกกลับมา Sydney แล้วก็เข้าเรียน year 5 ตามเด็กออสเตรเลีย โดยใช้ใบเกิดของเขา ก็ไม่มีปัญหาใดๆ ลูกเรียนมาจน year 12 และเรียนวิทยาลัย ปีที่ 2 คุณจอยคะ ตอนนี้คือ ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อลูกรู้ว่าเขาไม่มีวีซ่า เขาช็อกมาก เสียใจที่ปลาปิดความลับมาตลอด ลูกใช้ชีวิตเหมือนเด็กออสเตรเลียทั่วไป จนปัจจุบันเกือบ 10 ปี ปลาถูกข่มขืนหรือโดนทำร้ายจนตกใจ ถ้าตอนนั้นพาเขาเข้ามาในฐานะนักเรียนคงไม่เกิดปัญหาแบบนี้ แต่คุณจอย ตลอดเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ปลาอยู่แบบคนมีทุกข์มาก ขอแค่หนีการประทุษร้าย แต่ลืมนึกถึงลูก คุณจอยคะ พอดีมีวิธีอะไรที่จะช่วยให้ลูกเขาได้เรียนที่นั่นได้ถูกต้องหรือเปล่า ถึงปลาต้องกลับก็ได้ แต่ลูกมีสภพที่นั่นแล้ว อยากให้คุณจอยแนะนำนะคะ ถ้าปลาต้องพาลูกกลับมาเมืองไทย เขาจะขอเข้ามาเรียนต่อได้ไหมคะ ตอนนี้แกล้งเสียใจมาก แต่แกล้งเข้าไปปลาจะคะ เมื่อแก่นึกถึงภาพที่ลูกพ่อตีเขาและทำร้ายปลา

รอพี่คำตอบคะ รู้ว่าคุณจอยยุ่งมาก และยินดีเข้ามาให้รายละเอียดมากขึ้นถ้าคุณจอยคิดว่า พอดีดำเนินการได้

เคารพอย่างสูง  
ปลา

# ปัญหาเรื่องวีซ่าจากทางบ้าน

## คำตอบ

อ่านเรื่องราวชีวิตของคุณปลาแล้วให้รู้สึกเห็นใจในโชคชะตา แต่ต้องขอชมเชยในความเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวที่ฝ่าฟันเรื่องราวร้ายๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณมาได้จนถึงทุกวันนี้ อย่างไรก็ตาม ต้องขออนุญาตตอบคำถามของคุณปลาผ่านทาง Vrthai เพราะปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องวีซ่าอาจคล้ายคลึงกับสถานการณ์ของท่านผู้อ่านบางท่านที่กำลังหาคำตอบอยู่เช่นกัน จึงต้องขอตอบทางคอลัมน์เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ท่านอื่นๆ ด้วยค่ะ

เท่าที่อ่าน พิจารณาจากเรื่องที่คุณเขียนมา ประเมินได้ว่า คุณปลาอยู่ในออสเตรเลียอย่างผิดกฎหมายเพราะอยู่เกินวีซ่ามาแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งครั้งแรกในปี 1992-1996 และครั้งที่สอง ตั้งแต่ปี 2002 จนถึงปัจจุบัน ลูกชายของคุณปลาที่เกิดในออสเตรเลียตั้งแต่ปี 1993 นั้น ปัจจุบันคงจะอายุย่างเข้า 20 ปีแล้ว ถึงแม้ว่าเขาจะเกิดในออสเตรเลีย มี Birth Certificate ของที่นั่นก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะได้สัญชาติออสเตรเลียโดยอัตโนมัติ ด้วยเหตุผลที่ทั้งพ่อและแม่ในขณะนั้นไม่ได้มีวีซ่าใดๆ ในออสเตรเลียเช่นกัน ลูกที่เกิดมาก็ไม่มีวีซ่าเช่นกัน เว้นเสียแต่ว่า หากเด็กคนนี้อาศัยอยู่ในออสเตรเลียจนอายุครบ 10 ขวบ ก็จะมีสิทธิ์ขอยื่นคำร้องเป็น Citizen ได้

ในกรณีของคุณปลา ลูกชายและตัวคุณเองพร้อมสามีเดินทางกลับไทยในปี 1996 ลูกชายก็น่าจะประมาณ 3 ขวบในขณะนั้น จึงไม่เข้ากฎเกณฑ์ที่เรียกว่า Ordinary Resident อย่างที่กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามการที่คุณและลูกชายหนีมารวมชีวิตจากเมืองไทยกลับมาที่ออสเตรเลียอีกครั้งในปี 2002 และอยู่มาจนถึงปัจจุบันโดยอยู่เกินวีซ่ามา 10 ปีแล้ว หากตัวคุณและลูกชายไม่เคยยื่นเรื่องวีซ่าชนิดใด และไม่เคยถูกปฏิเสธวีซ่าในออสเตรเลียก็ทำให้คุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นขอวีซ่าชนิดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณและลูกชายได้ เพราะจะไม่ถูก Section 48 มาเป็นข้อห้ามในการทำวีซ่าในออสเตรเลีย

ทีนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องในกรณีของคุณปลา ก็คือผู้เขียนจะต้องทราบรายละเอียดส่วนตัวในปัจจุบันของคุณปลาด้วย นอกเหนือจากเรื่องราวในอดีตที่คุณปลาได้ให้ข้อมูลที่ละเอียดพอสมควรแล้วก็ตาม

1. หากคุณปลามีแฟนหรือคู่ครองในออสเตรเลียที่มีวีซ่าถูกต้องไม่ว่าจะเป็น PR หรือ Citizen ก็ตาม คุณปลาก็มีโอกาสนำขอ Partner Visa โดยมีลูกชายเป็น Dependant หรือผู้ติดตามวีซ่าของแม่ได้ ถึงแม้ว่าเขาจะอายุเกิน 18 ปีแล้วก็ตาม แต่ก็ยังอยู่ในวัยเรียน เพราะคุณเขียนว่ายังเรียนอยู่ปีที่ 2 นั่นคือยังเรียนไม่จบ สามารถนำมาเป็นข้ออ้างในการทำวีซ่าติดตามคุณปลาได้เช่นกัน
2. หากลูกชายของคุณปลามีแฟนที่มีวีซ่าหรือเป็น Australian Citizen ก็สามารถทำ Partner Visa ได้เช่นกัน แต่ในกรณีนี้คุณปลาจะต้องหาวีซ่าของตัวเอง เพราะคุณเป็นผู้ติดตามของลูกไม่ได้
3. คุณปลาไม่ได้เขียนว่าขณะนี้ทำงานอะไรอยู่ แต่ถ้าคุณมีนายจ้างที่สามารถทำสปอนเซอร์ให้คุณหรือลูกชายได้ เป็นวีซ่าประเภทที่เรียกว่า ENS-Employer Nomination Scheme ซึ่งคุณและลูกชายสามารถยื่นขอได้ในออสเตรเลียและอยู่รอดได้ โดยไม่ต้องออกไปนอกประเทศ
4. ทั้งคุณและลูกชายสามารถยื่นขอเป็นผู้ติดตามวีซ่า 457, ENS, RSMS วีซ่านักเรียนและวีซ่าอื่นๆ อีกมากมาย ถึงแม้ว่าตัวคุณและลูกชายไม่มีวีซ่าอะไรก็ตาม
5. หากข้อ 1-4 ข้างต้นไม่ตรงกับสถานการณ์ใดๆ ของคุณเลย ก็ต้องใช้ไม้ตายคือ The Minister Intervention Powers (Section 357, 417 และ 501 J) ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แต่ก็สามารถทำได้ ในกรณีของคุณปลาที่มีเหตุผลเพียงพอ แต่ต้องทำให้ถูกขั้นตอน เพราะนี่ไม่ใช่การยื่นขอวีซ่า แต่เป็นการอุทธรณ์กับ Minister of Immigration โดยให้เหตุผลเรื่อง Ordinary Resident In Australia เป็นปัจจัยสำคัญ

6. คุณปลาไม่ได้แจ้งว่า ลูกชายอายุ 10 ขวบเต็มเมื่อไหร่ หากลองนับดูแล้ว ในปี 2002 ที่คุณบอกว่าเขาถูกกลับมาเข้า year 5 โดยใช้แค่ใบเกิดนั้น หากในปีนั้นลูกชายของคุณอายุ 10 ขวบพอดีในออสเตรเลีย ก็ถือว่า Jackpot ไม่ต้องหาวีซ่าใดๆ ยื่นให้ลูกของคุณอีกต่อไป เพราะถือว่าลูกชายของคุณเป็น Australian Citizen เรียบร้อยแล้วค่ะ

อย่างไรก็ตาม คำตอบข้างต้นเป็นเพียงข้อเสนอเบื้องต้น ซึ่งวิเคราะห์จากจดหมายของคุณปลาที่เขียนมาถามเท่านั้นนะคะ ต้องขอออกตัวก่อนว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปใดๆ จากคำตอบนี้ เพราะการที่จะแก้ไขปัญหาก็จะสมมติเห็นภาพเช่นนี้ ต้องทำด้วยความละเอียดและเป็นขั้นตอน ทางที่ดีหาเวลาเข้ามาพบกันดีกว่าคะ ถึงแม้ว่าผู้เขียนจะไม่ค่อยมีเวลา แต่ถ้าคิดว่าสามารถช่วยชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้คุณและลูกชายได้มีอนาคตที่ดีกว่าในอดีตและปัจจุบันได้ก็เต็มใจช่วยคะ

Joy Stellar, J.P 184680  
Migration Agent  
Registration  
No. 0103611



หากมีคำถามเรื่องวีซ่า Stellar มีคำตอบ  
E-mail: visa@stellaraustralia.com